

## การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ

นำเสนอเมื่อ : 3 มิ.ย. 2554

การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ



ที่ ศธ 04216 / ว 3428

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

31 พฤษภาคม 2554

เรื่อง การพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต  
ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัดระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา/  
มัธยมศึกษาตอนต้น/ มัธยมศึกษาตอนปลาย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04216/ว3229 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ทุกเขต ,กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด  
แต่ละระดับ ( ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับม.ต้น ระดับม.ปลาย ), ศูนย์พัฒนาครูและการเรียนรู้  
และ Master Teacher พัฒนาครูตามกลุ่มสาระในระดับจังหวัดเนื่องจากการพัฒนาและฝึกอบรมกับ  
สถาบันอุดมศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปสู่การจัดการเรียน  
การสอนให้กับนักเรียนโดยกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ความแจ่มแจ้งแล้วนั้น  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. ประชุมชี้แจงประธานกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
จังหวัด ในวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัดในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ  
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แจ้งให้ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด  
ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม  
ประชุมสัมมนาตามวันและเวลา ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนาจากงบประมาณ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดันสังกัด ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบที่โอนให้ตามข้อ 2

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาทุกเขต จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ดังนี้

- กิจกรรมย่อย ยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม
- กิจกรรมย่อย จัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์เครือข่ายการพัฒนาวิชาการ
- รายการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและเครือข่ายการพัฒนา

วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพครู 225 เขต

- รายการสนับสนุนงบดำเนินงานสำหรับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียน  
การสอน 4 ระดับ ( ปฐมวัย/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย ) เป็นค่าใช้จ่ายในการ  
ดำเนินการ จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพครูในกลุ่มเครือข่ายตามกลุ่มสาระและผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

/2.1 สนับสนุนเป็น...

## รายละเอียดเพิ่มเติม

[หนังสือหน้า](#)

[รายละเอียดการโอนเงิน](#)